

BÁO CÁO

**Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh
khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Thực hiện Công văn số 8559/UBND-TH ngày 19/9/2024 của UBND tỉnh về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

UBND huyện trả lời theo từng ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Krông Pắc trên các lĩnh vực như sau:

1. Cử tri xã Krông Búk kiến nghị: Trên địa bàn có 8 thôn phía cánh Bắc của xã, với diện tích hơn 3000 ha đất sản xuất nhưng chưa được đầu tư công trình thủy lợi. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư công trình thủy lợi để người dân thuận lợi trong sản xuất.

Trả lời:

Hiện nay, Tiểu dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ tưới cho cây trồng cận tỉnh Đắk Lắk, dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán - WEIDAP/ADB 8 (đã được phê duyệt tại Quyết định số 1616/QĐ-UBND, ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk) trong đó: tại xã Krông Búk sẽ xây dựng 04 trạm bơm điện lấy nước trực tiếp từ Hồ Krông Búk hạ để phục vụ cho các thôn phía Bắc của xã Krông Búk. Hiện nay Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đang tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

2. Trên địa bàn xã Krông Búk có tuyến Kênh D3 thiết kế và thi công để tưới tiêu cho cánh đồng thôn 9, buôn Krai A xã Krông Búk. Tuy nhiên, hiện nay công trình này đã bị sạt, lở rất nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư sửa chữa.

Trả lời:

Dự án Hồ chứa nước Krông Búk hạ được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt dự án Đầu tư - Thiết kế. Tuyến kênh Đ3 thuộc hệ thống Kênh Đông có chiều dài 1200m.

Công trình khởi công ngày 12/9/2013, hoàn thành đưa vào sử dụng ngày 28/4/2017. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 14.874.586.000 đồng.

Tháng 12/2015, sau khi bàn giao đưa vào sử dụng chỉ có một số ít hộ dân của buôn Kla, buôn Krai A sử dụng nguồn nước tưới cho hoa màu và một số hộ dân thôn 9 sử dụng để tưới lúa, nguồn nước chảy về yếu không đủ để phục vụ công tác tưới, mặt khác do tuyến kênh quá sâu nên việc sử dụng máy bơm để tưới rất khó khăn.

Cuối năm 2017, cơn bão số 12 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến kênh D3, nên tuyến kênh đã không thể tưới được cho hơn 17 ha lúa 02 vụ tại thôn 9. Để kịp thời tưới cho diện tích trên, UBND xã sử dụng nước tại hồ Ea Oh để tưới sau khi UBND huyện đầu tư công tưới tại hồ C6 bổ sung nước tưới cho hồ Ea Oh, xã Krông Búk.

Hiện nay tuyến kênh D3 đã không được vận hành sử dụng. Theo đánh giá tính đến thời điểm hiện tại tại tuyến kênh không phát huy được hiệu quả.

Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tổ chức mời các sở, ngành liên quan, các chuyên gia đi khảo sát thực tế, đánh giá hiện trạng, mức độ, hiệu quả sử dụng đối với tuyến kênh này. Sau đó đưa ra phương án khắc phục tối ưu nhất.

3. Cử tri xã Ea Kly kiến nghị: Hiện nay, tuyến đường liên xã từ Km 47 quốc lộ 26 đi vào xã Vụ Bản đoạn qua Trung tâm xã Ea Kly (dài khoảng 2,7 km) đã xuống cấp trầm trọng, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Đề nghị chỉ đạo các ngành chức năng xem xét khắc phục.

Trả lời:

Cuối năm 2023, tuyến đường từ km47 – Quốc lộ 26 đi vào xã Vụ Bản đoạn qua Trung tâm xã Ea Kly với chiều dài 2.429 mét đã được UBND huyện bố trí nguồn kinh phí và ngân sách xã đối ứng để sửa chữa, khắc phục.

Hiện nay, để đầu tư tuyến giao thông từ Quốc lộ 26 đi Trung tâm xã Ea Kly cần nguồn kinh phí rất lớn. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư trung hạn, nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2026 – 2030; nguồn vốn đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng.

4. Cử tri xã Krông Búk kiến nghị:

4.1. Trên địa bàn xã Krông Búk có nhiều diện tích đất công cho các công ty, doanh nghiệp thuê đầu tư, sản xuất (Công ty cà phê Phước Sơn cho Công ty AVG thuê trồng cây dược liệu, đất đập Krông Búk hạ cho Công ty Ba Tô thuê trồng cây,...). Tuy nhiên, gần 10 năm nay các công ty này không thực hiện trồng cây, đất đai bỏ hoang, gây lãng phí. Đề nghị UBND tỉnh thu hồi và quy hoạch, cho các tổ chức, cá nhân thuê sử dụng đúng mục đích.

Trả lời: Qua rà soát, tại địa bàn xã Krông Búk, huyện Krông Pắc có 02 Công ty (gồm: Công ty TNHH Một thành viên Dược phẩm APG, Công ty TNHH BATO Việt Nam) được UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện các dự án đầu tư với diện tích 103,23 ha; trong tổng diện tích đất thuộc các dự án nêu trên có khoảng 11,43ha đất có nguồn gốc UBND tỉnh thu hồi của Công ty cà phê Phước Sơn (do giải thể) giao cho UBND huyện Krông Pắc quản lý. Đến nay, UBND tỉnh chưa ban hành Quyết định cho thuê đất để triển khai thực hiện các dự án nêu trên.

UBND huyện Krông Pắc đang chỉ đạo các phòng chuyên môn khẩn trương rà soát, hoàn thiện Phương án sử dụng đất đối với diện tích đất nông trường, công ty nông nghiệp bàn giao về địa phương quản lý, trong đó có diện tích đất nêu trên theo quy định của Luật Đất đai năm 2024, trình cấp có thẩm

quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở xem xét giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

4.2. Cử tri xã Krông Búk kiến nghị: Khu đất C318 tại km 47 và đất của Công ty Phước Sơn tại cầu 50-QL 26 đã bán cho người dân, hiện nay khu đất này đã được đo đạc vào bản đồ nhưng người dân vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền quan tâm, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân đã mua đất tại khu vực trên.

Trả lời: Diện tích đất cử tri kiến nghị hiện nằm trong diện tích đất có nguồn gốc thu hồi của công ty cà phê, nung lốm trường bàn giao về địa phương quản lý, bố trí sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và theo quy định của pháp luật.

Do vậy, đối với diện tích đất có nguồn gốc thu hồi của các nông trường, công ty cà phê bàn giao về địa phương quản lý hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

UBND huyện đã triển khai việc xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất có nguồn gốc được UBND tỉnh thu hồi của các công ty nông lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý. Sau khi phương án sử dụng đất được phê duyệt, UBND huyện sẽ thông báo đến UBND cấp xã, người sử dụng đất có liên quan để tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất, thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo quy định của pháp luật.

4.3. Hiện nay trên địa bàn xã có nhiều hộ dân đã được đo đạc, thu hồi bìa đất của nhân dân để cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp, đổi cho người dân. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm đôn đốc các cơ quan chức năng sớm giải quyết.

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện đang triển khai dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được triển khai từ năm 2019. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Pắc thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các xã về việc xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp xã khi thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn huyện.

Theo đó, UBND cấp xã có trách nhiệm thông báo cho người dân trên địa bàn xã thực hiện công tác kê khai, cấp đổi, cấp lại, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Phối hợp với đơn vị tư vấn, các cơ quan chuyên môn trong việc xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp xã khi thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Khi hồ sơ thực hiện theo dự án có kết quả, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Pắc sẽ thông báo để người dân được biết và nhận kết quả theo quy định. Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu làm riêng lẻ (không

thực hiện theo dự án tổng thể) thì liên hệ UBND xã nơi có đất hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Pắc để được tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đảm bảo thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định.

Do đó, đề nghị UBND xã tổng hợp danh sách các hộ đã giao giấy chứng nhận bản gốc nhưng đến nay chưa có kết quả, cử công chức địa chính lên làm việc trực tiếp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Pắc để nhận kết quả.

5. Cử tri xã Vụ Bồn, xã Ea Kly kiến nghị: Việc chăn nuôi trong khu dân cư hiện nay đang gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý và có văn bản hướng dẫn, quy định về chăn nuôi trong khu dân cư. Đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi xả thải ra môi trường làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến khu dân cư, cụ thể: Công ty chăn nuôi heo Thanh Trang xả thải ra hồ Vụ Bồn.

Trả lời:

Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Trang được UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường số 59/GPMT-UBND ngày 09/12/2022 được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án “Trang trại chăn nuôi lợn thịt Thanh Trang, quy mô 24.000 con/đợt” tại Buôn Kruê, xã Vụ Bồn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi nhận được phản ánh về việc ô nhiễm nguồn nước tại hồ Vụ Bồn, UBND huyện đã báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngày 23/7/2024, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 213/QĐ-STNMT về việc cử công chức kiểm tra thực tế công trình xử lý nước thải của “Trang trại chăn nuôi lợn thịt Thanh Trang, quy mô 24.000 con/đợt” tại Buôn Kruê, xã Vụ Bồn trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Qua xem xét Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải số 08/2024/BC-VHTN đề ngày 19/8/2024 của Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Trang; trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải tại “Trang trại chăn nuôi lợn thịt Thanh Trang, quy mô 24.000 con/đợt” vào ngày 30/7/2024 và kết quả thử nghiệm mẫu nước thải sau xử lý do Phân viện Khoa học An toàn Vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường miền Nam thực hiện. Sở Tài nguyên và Môi trường có Thông báo số 3342/STNMT-MT ngày 10/09/2024 về kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải của “Trang trại chăn nuôi lợn thịt Thanh Trang, quy mô 24.000 con/đợt” tại Buôn Kruê, xã Vụ Bồn, theo đó kết luận: Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Trang đã thực hiện vận hành thử nghiệm Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 350 m³/ngày đêm theo yêu cầu tại Phụ lục 1 kèm theo Giấy phép môi trường số 59/GPMT-UBND ngày ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải tại Văn bản số 04/2024/CV-TT đề ngày 26/3/2024. Nước thải chăn nuôi chỉ được sử dụng để tưới gốc cho cây trồng trong khu vực Dự án sau khi đã được xử lý, có giá trị giới hạn các thông số đáp ứng quy định tại Bảng 1 QCVN 01-

195:2022/BNNPTNT và đã thực hiện công bố hợp quy, đăng ký công bố hợp quy theo quy định. Công ty phải lắp đặt đồng hồ giám sát lưu lượng nước thải được sử dụng để tưới gốc cho cây trồng theo quy định.

6. Cử tri thôn 12, xã Vụ Bản, huyện Krông Pắc kiến nghị:

6.1. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Nhân dân trong thôn (người dân tộc Mông) có đất sản xuất để canh tác.

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng mức đầu tư dự án định canh định cư cho đồng bào Mông tại xã Vụ Bản; Quyết định số 2763/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Dự án rà soát bổ sung quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thu hồi 2.682.114,2 ha đất tại xã Vụ Bản của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Phước An, giao cho UBND huyện Krông Pắc quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án bố trí ổn định di dân tự do tại xã Vụ Bản; Công văn số 6468/UBND-TH ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc đầu tư Dự án bố trí ổn định di dân tự do tại xã Vụ Bản, huyện Krông Pắc.

UBND huyện Krông Pắc đã xây dựng, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thuộc Dự án bố trí ổn định di dân tự do tại xã Vụ Bản tại Quyết định số 5891/QĐ-UBND ngày 24/12/2021. Theo đó, tổng số hộ dự kiến bố trí đất ở là 492 hộ (483 hộ có nhu cầu cấp đất ở và 9 hộ dự phòng trường hợp phát sinh trong quá trình thực hiện do tách hộ) với diện tích đất ở dự kiến bố trí là 68,4 ha: Khu dân cư phía Bắc 18,5ha, khoảng 102 hộ/510 nhân khẩu; Khu dân cư phía Nam 18,5ha, khoảng 390 hộ/1.950 nhân khẩu;

Ngày 04/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bản.

Căn cứ Báo cáo số 66/BC-HĐTĐ ngày 28/11/2023 của Hội đồng thẩm định về kết quả thẩm định hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bản. Ngày 06/6/2024, UBND tỉnh ban hành tờ trình số 50/TTr-UBND về việc phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bản, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bản.

Do đó, dự án chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý, chưa thực hiện được việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Sau khi UBND tỉnh

hoàn tất thủ tục pháp lý, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện để ổn định đời sống cho bà con nhân dân tại thôn Thanh Thủy, xã Vụ Bản.

6.2. Hiện nay thôn chưa có điện sinh hoạt, đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Nhân dân trong thôn (người dân tộc Mông) được kéo điện.

Trả lời: Điện lực Krông Pắc sẽ kiểm tra, lập phương án kéo thêm đường dây hạ áp tại thôn nêu trên báo cáo xin ý kiến Công ty Điện lực Đắk Lắk cân đối nguồn vốn để đưa vào danh mục đầu tư xây dựng năm 2026.

6.3. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Nhân dân trong thôn (người dân tộc Mông) được làm hộ khẩu.

Trả lời: Địa bàn thôn 12, xã Vụ bản, huyện Krông Pắc hiện có 286 hộ - 1.934 khẩu, trong đó có 247 hộ - 1.321 khẩu ở thôn 12 chưa được giải quyết đăng ký thường trú là do đang cư trú trong khu vực Dự án 268.21 ha chưa được triển khai và đất thuộc Công ty TNHH 2 thành viên Lâm Nghiệp Phước An quản lý.

Qua công tác nắm tình hình về tâm tư nguyện vọng của đa số đồng bào dân tộc Mông tới xã Vụ Bản đều không muốn di dời đến khu định canh định cư. Họ cho rằng hiện tại đã có nhà ở, đất sản xuất ổn định, nếu di dời ra khu vực quy hoạch bố trí dân cư theo dự án thì họ không có đất để sản xuất, ảnh hưởng đến cuộc sống. Theo khoản 1, điều 20 (Điều kiện đăng ký thường trú) Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 quy định: “Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó”; khoản 2, điều 23 (Địa điểm không được đăng ký thường trú mới) Luật Cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 quy định: “Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lán, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.”. Do vậy 247 hộ dân của Thôn 12 chưa được giải quyết đăng ký thường trú là do chưa có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu; hiện đang sinh sống trên địa điểm không được đăng ký thường trú mới.

Để giải quyết đăng ký thường trú cho số hộ dân di cư tự do nói trên và quản lý tốt số dân di cư tự do trên địa bàn, trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn tham mưu thực hiện các thủ tục đẩy nhanh tiến độ đối với dự án quy hoạch bố trí dân di cư tự do tại xã Vụ Bản; chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục cho số dân di cư tự do đang cư trú trên đất lán chiếm trái phép để họ tự giác chấp hành di dời, chuyển đến vùng dự án đã được quy hoạch, sinh sống ổn định cuộc sống. Đồng thời đề nghị Công ty Lâm nghiệp Phước An phối hợp với chính quyền cơ sở tăng cường công tác quản lý dân cư, quản lý địa bàn, quản lý đất rừng, nắm chắc tình hình, diễn biến dân cư trên địa bàn để có biện pháp giải quyết phù hợp, kiên quyết không để hình thành các điểm dân tự phát sinh sống trên đất lán chiếm trái phép, san nhượng đất trái phép... gây mất ANTT tại địa phương.

6.4. Hiện nay, con em không có giấy khai sinh nên không đủ điều kiện đi học lên các lớp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện con em được cấp Giấy khai sinh.

Trả lời: Đăng ký hộ tịch cho người di cư tự do được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Nghị định số 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ và hướng dẫn tại Công văn số 926/HTQT-CT ngày 29/10/2021 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực quy định.

Theo Báo cáo của UBND xã Vụ Bồn, toàn bộ trẻ em trên địa bàn xã đủ điều kiện đều được đăng khai sinh theo quy định của Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với những trường hợp chưa được đăng ký khai sinh do không đủ điều kiện, công dân liên hệ UBND xã Vụ Bồn để được hướng dẫn hồ sơ theo quy định.

7. Cử tri xã Ea Kly kiến nghị: Đề nghị ngành điện nâng cấp tuyến đường điện cao thế chạy dọc tuyến đường từ Km 47 quốc lộ 26 vào cổng chào Công ty 719 (thuộc địa bàn thôn 3 và thôn 14) xã Ea Kly vì tuyến đường điện này quá thấp rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa.

Trả lời:

Điện lực Krông Pắc sẽ lập phương án thay trụ BTLT 10,5m hiện trạng bằng trụ BTLT 14m tại các thôn nêu trên báo cáo Công ty Điện lực Đắk Lắk cân đối nguồn vốn để đưa vào danh mục đầu tư xây dựng bổ sung năm 2025 hoặc danh mục đầu tư xây dựng năm 2026 (tùy theo sự cân đối nguồn vốn của Công ty Điện lực Đắk Lắk).

8. Cử tri xã Vụ Bồn kiến nghị: Hiện nay, Trường trung học cơ sở Ngô Mây xã Vụ Bồn chưa cấp tiền theo Nghị định 81/NĐ-CP cho học sinh theo quy định. Đề nghị tỉnh chỉ đạo để Trường sớm xem xét, sớm giải quyết cho học sinh.

Trả lời:

Trường THCS Ngô Mây có hơn 470 em học sinh, trong đó trên 80% là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh phía bắc chuyển đến, trong số này đa số các em có đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ theo quy định, song có 100 học sinh (có danh sách kèm theo) mới chuyển đến sinh sống trên địa bàn xã Vụ Bồn (chủ yếu là đồng bào dân tộc H'mông ở các tỉnh phía bắc chuyển vào) các em có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, nhiều em chỉ sống với người thân như ông, bà, anh em, do bố mẹ đi làm ăn xa, một số em không có hộ khẩu thường trú hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ chứng tỏ đang sinh sống tại địa phương, có nhiều em hộ khẩu lại ở địa phương khác. Do đó trong quá trình thu thập hồ sơ để làm chế độ cho học sinh theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của chính phủ nhà trường gặp rất nhiều khó khăn, nhà trường phải tuyên truyền vận động, hướng dẫn phụ huynh học sinh làm các giấy tờ cần thiết, có khi phải chờ phụ huynh học sinh đi làm ăn xa về, hoặc chờ phụ huynh xác nhận thông tin nơi cư

trú nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em, nên việc tổng hợp hồ sơ chậm so với quy định, dẫn đến chậm trễ trong cấp phát chế độ cho học sinh.

Đến nay, trường THCS Ngô Mây đã hoàn thành việc thu thập hồ sơ cho các học sinh đảm bảo theo quy định và sẽ tiến hành chi trả chế độ cho các em trong tháng 9/2024, còn 100 học sinh chưa đảm bảo hồ sơ nhà trường tiếp tục hướng dẫn các em hoàn thành hồ sơ để chi trả chế độ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em.

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND huyện trả lời kiến nghị của cử tri huyện sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk;
- HĐND tỉnh Đắk Lắk;
- UBND tỉnh Đắk Lắk;
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Thị Minh Trinh